

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài **Vài Hồi Ức Về Biên-Hoà** của **Huỳnh Công Ân**. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng**.

Tuỳ Bút

VÀI HỒI ỨC VỀ BIÊN-HOÀ

Huỳnh Công Ân

Trong cuộc đời tôi, không kể thời gian sống ở nước ngoài thì ở Việt-Nam, ngoài thành phố Sài-Gòn, có hai nơi tôi sống và làm việc khá lâu là Trà-Vinh và Biên-Hoà.

Từ 1969 tới 1975, tôi dạy học và đi lính ở Biên-Hoà. Tuy Biên-Hoà chỉ cách Sài-Gòn có 30 km nhưng mãi đến khi đổi về dạy học tại trường Ngô-Quyền tôi mới đặt chân lần đầu tiên tới đó.

Trong 6 năm làm việc ở Biên-Hoà tôi có rất nhiều kỷ niệm với miền đất Đồng-Nai này. Những kỷ niệm khi làm thầy giáo với học trò ở trường Ngô-Quyền và khi làm cấp chỉ huy với lính ở cầu Đồng-Nai. Đối với học trò tôi được mệnh danh là “ông thầy cao- bồi”. với mái tóc dài và cỡi xe Lambretwist. Đối với lính, tôi là “ông thầy hắc ám” vì rất nghiêm khắc về quân phong và quân kỷ.



Biên-Hoà có hai ngọn núi nổi tiếng là Bửu-Long và Châu-Thới. Núi Bửu-Long là nơi du lịch không xa lạ đối với những cặp tình nhân kể cả đối với người ở Sài-Gòn. Còn núi Châu-Thới để lại trong tôi một ấn tượng là một nơi khai thác đá vì lần nào đi xe ngang đó tôi cũng trông thấy những xe xúc, xe tải, xe cần trục làm việc liên tục và sườn núi bị bóc trần để trơ màu vàng thổ. Nhưng năm 2018, nhân một chuyến cùng gia đình lên Biên-Hoà chơi, con trai thuê xe hơi chở chúng tôi lên núi Châu-Thới, chúng tôi được dịp thưởng ngoạn cảnh chùa đẹp uy nghi với những tượng Phật lớn và hình rồng hoa mỹ.

Biên-Hoà có một phi trường quân sự có thể nói là nhộn nhịp nhất ở miền Nam trong thời chiến tranh hơn cả phi trường Tân-Sơn Nhứt.

Tôi thường vào các câu lạc bộ Mỹ trong phi trường xem các màn sexy show ở đó.

Về ăn uống, trước 75, Biên-Hoà có những nhà hàng nổi tiếng như Hạnh-Phước ở đầu đường Phan Đình Phùng chuyên về món Tàu; đặc biệt đối diện bên phía đường Nguyễn Hữu Cảnh, trong ngõ hẻm nổi tiếng với tiệm mì Chú Mừng; nhà hàng La Plage ở bờ sông chuyên về món Tây, quán ăn Việt thì có quán Thu-Hà cũng trên đường Phan Đình Phùng, quán Bình-Dân gần sân vận động, khu vực rạp hát Biên-Hùng nào là tiệm phở Hoàng-Oanh, hủ tiếu Cây Trứng Cá, và nơi trường Ngô-Quyền với quán hủ tiếu Nam-Vang, hủ tiếu mì Châu-Phát. Về món ăn đặc sản thì có quán cháo lòng Huỳnh-Cửa ở quốc lộ 1, nhà hàng Tuyết- Hồng với món xôi chiên phồng, gà rô-ti; và các quán đầu cá lóc hấp ở Chợ-Đồn.



Sau này, khi về nước các em cựu học sinh Ngô-Quyền thường mời vợ chồng tôi lên Biên-Hoà tham gia các party họp mặt của các em tại nhà em Trần Ngọc Sương hay ở một nhà hàng nào đó mà nay đây rầy ở Biên-Hoà. Nghe nói vì Biên-Hoà là nơi mệnh danh là Xứ Bưởi nên bây giờ có nhà hàng phục vụ những món đặc sản làm bằng bưởi như: gỏi bưởi, lẩu bưởi...Tôi chưa thưởng thức các món này nên chưa biết hương vị ra sao.

*“Nhà-Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia-Định, Đồng-Nai thì về”*

Chắc chắn ngày nào đó tôi sẽ về lại Biên-Hoà để nhìn dòng Đồng-Nai xanh ngát và ngọn Bửu-Long thơ mộng và nhất là được gặp lại các em học trò cũ thân thương.

Huỳnh Công Ân